



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร.02-618-2323 ต่อ 1309-1316

ที่ นร 0203.04/229๖6

วันที่

5

พฤศจิกายน 2552

เรื่อง ขอส่งข่าวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยสำนักงาน กบข. ได้จัดส่งข่าว กบข. จำนวน 1 ข่าว ให้ กปส. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดได้ทราบต่อไป

(นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ข่าว กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ



เขียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

สมาชิก กบข. ตอบรับโครงการออมเพิ่มกว่า 1 หมื่นราย

สมาชิก กบข. ตอบรับโครงการออมเพิ่ม ล่าสุดมีสมาชิกสนใจออมเพิ่มกว่า 1 หมื่นราย รวมเม็ดเงินกว่า 22 ล้านบาท ซึ่งช่วยสร้างโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่ม

นางสาววริษา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าภายหลังจากที่ กบข. ได้เริ่มเปิดให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการออมเพิ่มเมื่อเดือนเมษายน 2551 ที่ผ่านมา พบว่าสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมในโครงการและสอบถามรายละเอียดต่างๆ เข้ามาจำนวนมาก โดยตัวเลขล่าสุด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2552 มีสมาชิกเข้าร่วมในโครงการออมเพิ่มกว่า 10,000 คน คิดเป็นจำนวนเงินออมเพิ่มกว่า 22 ล้านบาท

โดยในจำนวนนี้ จากสถิติอัตราจำนวนเงินออมเพิ่มอันดับที่หนึ่ง คือ อัตราออมเพิ่มร้อยละ 12 มีสมาชิกสนใจถึงกว่าร้อยละ 30 ของสมาชิกที่ออมเพิ่ม อันดับที่สองคืออัตราออมเพิ่มร้อยละ 2 ซึ่งมีสมาชิกสนใจกว่าร้อยละ 16 ของสมาชิกที่ออมเพิ่ม และอันดับที่สามคืออัตราออมเพิ่มร้อยละ 7 ซึ่งมีสมาชิกสนใจกว่าร้อยละ 14 ของสมาชิกที่ออมเพิ่ม

นอกจากนี้ ยังพบว่าประเภทข้าราชการที่มีสมาชิกให้ความสนใจสมัครออมเพิ่มมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู และข้าราชการตำรวจตามลำดับ

สาระสำคัญของการออมเพิ่มนั้น กำหนดให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมได้มากกว่าร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือ สามารถเลือกออมเพิ่มมากกว่าเดิมได้ตั้งแต้ออมเพิ่ม 1 ถึง ร้อยละ 12 ทั้งนี้ ทางหน่วยงานเจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัดจะเป็นผู้ทำหน้าที่หักเงินสะสมส่วนเพิ่มนำส่งเงินในเดือนถัดไป ซึ่งสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มหรือยกเลิกเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ ปีละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม รัฐยังคงส่งเงินสมทบและเงินชดเชยในอัตราเดิมคือร้อยละ 3 และร้อยละ 2 ของเงินเดือน และเงินส่วนเพิ่มที่สมาชิกจะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพเท่านั้น ไม่สามารถขอคืนระหว่างที่เป็นสมาชิกได้ สมาชิก กบข. ท่านใดที่ประสงค์จะออมเพิ่มก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยติดต่อส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อขอรับ "แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม"

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการออมเพิ่มกับ กบข. นั้น ได้แก่สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี โดยสมาชิกที่ออมเพิ่มจะได้รับยกเว้นภาษีทั้งในส่วนของเงินสะสมปกติและเงินสะสมส่วนเพิ่มที่ส่งเข้ามายังกองทุนได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทสำหรับปีภาษีนั้น โดยเงินออมเพิ่มนี้ กบข. จะได้นำไปลงทุนหาผลประโยชน์ ตามนโยบายการลงทุนของ กบข. เช่นเดียวกับเงินสะสม เงินสมทบ และเงินชดเชย ซึ่ง กบข. จะได้แจ้งผลการลงทุนให้สมาชิกทราบผ่านใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปีต่อไป สมาชิกที่ต้องการจะออมเงินเพิ่มกับ กบข. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 หรือที่เว็บไซต์ กบข. ที่ www.gpf.or.th

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th